



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยประกาศเรียงตามลำดับคะแนนจากผู้ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนน
น้อยสุด ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับที่สอบได้	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายจักรี แก้วคำ	๐๑	

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจะดำเนินการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ของ
ผู้สอบได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี และบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามประกาศนี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้
เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังนี้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้าง เมื่อมีการเรียกมารายงานตัวเพื่อยืนยันการจ้าง

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว หรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จ้าง

๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ เป็นการขึ้นบัญชีตามผลคะแนนการสอบ และ
ตามคำรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ฉะนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศที่รับสมัคร หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัคร ก.จ.
, ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จึงไม่มี
สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรหรือหากผู้นั้นได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ขอสงวนสิทธิให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงออกคำสั่งยกเลิกการจัดจ้าง
ผู้นั้นได้ในภายหลัง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(ประมินทร์ ชวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง